

๗๓๓
ด่วนที่สุด

กองคลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่รับ ๒๓๒๑
วันที่ 25 มี.ค. 2564
14/1



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่รับ ๑๘๒
วันที่ 25 มี.ค. 2564
เวลา 10.4๕

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๑๐๗๖

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบผลการพิจารณาของ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ มอบหมายให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานกับองค์กรภาคประชาชน เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการจากภาคประชาชนและประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอโครงการของ องค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ โดยในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ (เงินกู้) ให้กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการองค์กร ภาคประชาชนจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยให้มีการเบิกจ่ายในลักษณะของงบเงินอุดหนุน และเห็นควรเพิ่มเติมแนวทางให้ครอบคลุมความชัดเจน ของผลงานที่ส่งมอบให้กับราชการ โดยเฉพาะผลประโยชน์หรือผลสัมฤทธิ์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับ ระยะเวลาการดำเนินงาน รวมถึงแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานหลักสามารถกำกับติดตามให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่กำหนดไว้ รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำกับหรือแก้ไขปัญหากรณี การดำเนินการไม่ประสบผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติด้วย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓ โดยในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ (เงินกู้) ให้กับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ โครงการองค์กรภาคประชาชนได้ลงมติว่า ในการกำหนดระเบียบหรือแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ขององค์กรภาคประชาชน เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินให้กับองค์กรภาคประชาชน ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นไปโดยถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑. เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอโครงการขององค์กรภาคประชาชนตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หนึ่งบัญชี ชื่อบัญชี “ชื่อหน่วยงาน (เงินกู้ COVID-๑๙ ให้กับองค์กรภาคประชาชน)” และขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมทั้งส่งข้อมูลชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย

๒. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่เสนอโครงการขององค์กรภาคประชาชนแจ้งให้องค์กรภาคประชาชนเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หนึ่งบัญชี ชื่อบัญชี “ชื่อองค์กรภาคประชาชน (เงินกู้ COVID-๑๙)” เพื่อรับเงินที่หน่วยงานเจ้าของโครงการจ่ายให้องค์กรภาคประชาชนตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

๓. เมื่อสำนักงานงบประมาณได้จัดสรรเงินกู้ตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชื่อบัญชี “เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙” รหัสบัญชี ๐๐๙๙๘ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑

๔. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อ ๑ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรภาคประชาชนตามข้อ ๒ ผ่านระบบ KTB Corporate Online ทั้งจำนวนหรือตามแผนการใช้จ่ายเงิน แล้วแต่กรณี ภายในวงเงินที่สำนักงานงบประมาณจัดสรรให้

๕. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่ายและเก็บรักษาไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

๖. องค์กรภาคประชาชนต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จัดเก็บเอกสารและหลักฐานการใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการเพื่อให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ และต้องรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการทราบ ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๗. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ขององค์กรภาคประชาชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกู้ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานกับองค์กรภาคประชาชน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

๘. เมื่อได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว หรือไม่สามารถดำเนินโครงการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ และมีเงินกู้เหลือจ่ายของโครงการนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเรียกเงินดังกล่าวคืนจากองค์กร

ภาคประชาชนและนำส่งคืนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ชื่อบัญชี “เงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙” ต่อไป

๙. วิธีปฏิบัติงานในระบบ GFMS และการบัญชีของหน่วยงานเจ้าของโครงการให้ปฏิบัติตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ โพธิยอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐

เว็ลไซต์ กรมบัญชีกลาง กรม.กต.

การตรวจการคลัง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบกลางปี ๒๕๖๓ กรมบัญชีกลาง
ตามที่กระทรวงการคลังได้แจ้งให้กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบกลางปี ๒๕๖๓ ที่ได้รับงบ
การเบิกจ่ายงบกลางปี ๒๕๖๓ กรมบัญชีกลาง
ที่ขอเบิกจ่ายงบกลางปี ๒๕๖๓

เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบกลางปี ๒๕๖๓
ตามที่กระทรวงการคลังได้แจ้งให้กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบกลางปี ๒๕๖๓

5/1/64

๕ เม.ย. ๖๔

๒๗ ก.ค. ๖๓

๘ พ.ค. ๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อูธร นามเสน)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

